

(Reiwa 7 Parent Leaflet) (タガログ語)

Bagong pagaaral from Aichi 愛知発の新しい学び方

# 「Larcation Day」

ラーニング バケーション  
Learning (学び) + Vacation (休暇)



Ang Aichi Prefecture ay nagtatag ng "Larcation Day" upang suportahan ang independent at experiential learning.

Magplano ng learning activities sa out-of-school kasama ang mga anak sa mga weekdays, na pinagsama ang learning ng iyong anak at Vacation nang magulang.

February 2025  
Aichi Prefectural Board of Education  
Anjo City Board of Education

## Ano ang Larcation Day

Ang "Larcation Day" ay ginawa bilang bahagi ng project "Reform of Vacation Styles" sa buong Aichi Prefecture.

Isang araw kung saan ang mga bata ay independently think up, plan, and carry out experiential and research-based learning and activities sa labas ng paaralan (sa bahay o sa community) sa mga weekdays kasama ang kanilang magulang.

Dahil isa itong off-campus independent learning activity, Kahit hindi ka pumasok sa paaralan, hindi ito mabibilang na absence, Ituturing itong kapareho ng "suspension of attendance, beeavement, etc." Maaari kang kumuha hanggang tatlong araw bawat taon sabay sa bakasyon ng iyong magulang.

## Examples nang Activities sa Larcation

Ang "Larcation Day" ay nagsisimula sa discussion sa iyong anak nang advance tungkol sa "kung ano ang matutunan," gamit ang " Learning Keywords" at ang mga halimbawang aktibidad sa ibaba bilang isang reference.

Magplano kasama ng iyong anak sa pag-aaral na maaari lamang mangyari sa outside of school.

### ■ Learning Keywords ■

Nature, science, environment, experiments, observations, industry, sports, culture, art, history, geography, traditional performing arts, international understanding, welfare, SDGs, tours, creation, appreciation, careers...

### Rediscover! Explore the local historical sites

Sa weekdays, maaari kang maglaan ng oras upang mag explore sa mga historical sites at marinig ang mga detailed stories mula sa guide. maraming mga historical sites sa iyong local area at mga kalapit na lugar.



### I found it! Tingnan ang mga plants sa park

Mag research nang plants na makkikita sa garden or park kasama ang anak.

Siguradong maraming pagkakataon sa pag-aaral sa ating paligid.



### The joy of harvesting Experience harvesting with your family



Paano pinalaki ang mga gulay na kinakain natin?  
Subukang gawin ang bagay kasama ang pamilya na hindi karaniwan magagawa, tulad ng pag-aani.

### Parents and children are artists. Let's compare each other's strengths.



Ang mga magagandang scenery na malapit sa bahay. Magsama-sama mag drawing at i-compare ang iyong ginawa.

### Use your five senses to become friends with nature

Enjoy the scenery, listen to the birds, feel the air... Magsama-sama at maging pamilyar sa nature.

Maraming matutunan mula sa nature.



### Feel like a chef and put what you've learned into practice

Subukan nating magluto sa pamamagitan ng paggamit ng mga natutunan natin sa mga klase sa home economics. Maaari kang magkaroon ng riginal recipe para lamang sa iyong pamilya.



# Application process para sa Larcation Day

## 1 Gumawa ng plano

Magplano ng "Larcation Day" kasama ang iyong anak.

### Planning

① Activity date ② Location ③ What you will learn

< Mga bagay na dapat tandaan >

- **Hanggang tatlong araw bawat taon** pwedeng kumuha.
- **Kailagan kasama ang magulang sa Activity's.**
- Ang mga klase na hindi makaka attend ay, **sa bahay pag aaralan.**
- Kahit sa malalapit na lugar ay maraming matutunan, kaya **Hindi mo kailangang pumunta ng malayo.**

※ Ang portal site ng "Larcation Day" ng prefecture's ay may "Larcation Cards" na maaaring gamitin upang gumawa ng mga plano, pati na rin ang information sa mga lugar kung saan maaari kang makaranas ng iba't ibang mga activities sa pag-aaral at mga halimbawa ng mga activities, kaya mangyaring gamitin ito bilang isang reference.



「Larcation Day」  
Portal site



「Larcation Day」  
Activity Examples

## 2 Submit

Mangyaring isumite ang application card sa iyong homeroom teacher nang maaga.

< Mga bagay na dapat tandaan >

- **Kilangan ito ay isumite 14 days in advance.**  
Upang makapagbigay ng safe na school lunches, itinatakda ang mga petsa ng paghahatid na considering ang mga factor tulad ng pag-secure ng mga ingredient at pagbabawas ng basura ng pagkain. Posible rin ang pag delivery sa mismong araw na iyon.
- **Walang araw, panahon, na hindi ka makaka kuha nang "Larcation Day".**  
Mangyaring suriin ang school's annual plan o monthly schedule ng bawat paaralan upang ma confirm nang maaga ang mga petsa ng school event at mga regular test at gumawa ng sariling desisyon.

## 3 "Larcation Day"

Participate sa hands-on, exploratory learning at mga activities sa labas ng paaralan kasama ang iyong anak.

## 4 Review

Pagusapan kasama ang anak kung ano ang natutunan at mag plano para sa susunod na pagkakataon.



## Q1 Bakit nag gawa ang Aichi-ken nang "Larcation Day"

A1 Sa Aichi Prefecture "Vacation Reform" project ay improve work-life balance sa buong prefecture at pasiglahin ang rehiyon sa pamamagitan ng increasing productivity, at ginawa ang "Larcation Day" Ayon sa isang survey ng Ministry of Internal Affairs and Communications, 45% ng mga tao ang nagtatrabaho tuwing Sabado at 30% ang nagtatrabaho tuwing Linggo, Maraming mga pamilya ang nahihirapang guwama ng oras kasama ang kanilang mga anak kapag holidays. Gumawa kami ng "Larcation Day" upang makasama sa mga Learning at activities ang kanilang mga anak tuwing weekdays.

## Q2 Maaari bang kumuha nang "Larcation Day" magka kasunod? Ang natitirang araw ay maaribang gamitin sa susunod na taon?

A2 Maaring kumuha nang "Larcation Day" nang magka sunod. Ang natitirang mga araw ay hindi maaring gamitin susunod na taon.

## Q3 "Larcation Day" ay kahit saan pwedeng mag travel?

A3 Larcation Day ay Pag-aaral ng mga Bata (Larning) + Pahinga nang Magulang (Vacation) kaya Kailangang may element ng Larning. Kung mayroong element nang Larning, maaring ma travel. Dahil ito ay isang activity na pumapalit sa mahalalagang klase, mangyaring pag usapan Mabuti ito sa bahay at gumawa ng plano. Kahit hindi mag travel ay maaring kumuha nang Larcation.

## Q4 Anong mga activities ang qualify bilang mga activities sa Larcation?

A4 Ang Larcation ay ①Gawin ito kasama ng iyong mga magulang, ②Ito ay learning at activity na involves experience at exploration. Kaya ang anumang activity na satisfies sa ① at ② ay tinatawag na Larcation. 「Examples of Activities on Larcation Day」 at 「Learning Keywords」 gamitin ang mga ito bilang reference at makipag-usap sa iyong anak upang clarify kung ano ang kanilang matutunan. Maraming pagkakataon sa pag-aaral sa mga lugar na malapit.

## Q5 May nagbago ba kumpara noong nakaraang taon?

A5 Walang mga pagbabago mula sa taon ng 2024.

### < Contact Information >

- Regarding the system in general Aichi Prefectural Board of Education,  
Compulsory Education Division 052-954-6799
- Matters concerning notifications, etc. Anjo City Board of Education 0566-71-2254  
Anjo City●●School 0000-00-0000

